

TỈNH ỦY TUYÊN QUANG
BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*
Số 810-CV/BTGTU
V/v gửi tài liệu tuyên truyền
tháng 02/2022

Tuyên Quang, ngày 27 tháng 01 năm 2022

- Kính gửi:*
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh
 - Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
 - Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
 - Các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập tài liệu tuyên truyền tháng 02/2022, gồm 03 nội dung:

- *Nội dung 1:* Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/02/2022).

- *Nội dung 2:* Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người đến lưu trú và trở về tỉnh dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

- *Nội dung 3:* Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

(Có tài liệu tuyên truyền gửi kèm theo).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền thông qua tổ chức sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, hệ thống loa truyền thanh và các phương tiện thông tin tuyên truyền của địa phương, đơn vị. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh sử dụng tài liệu để tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân, trong quá trình tuyên truyền tùy theo đối tượng có thể bổ sung những nội dung tuyên truyền của địa phương, ngành, cơ quan đơn vị theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Phòng Tuyên truyền-Báo chí-Xuất bản,
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

TRƯỞNG BAN



Nông Thị Bích Huệ

ĐỀ CƯƠNG

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN THÁNG 2 NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số 810-CV/BTGTU ngày 27/01/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

I. KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/2/1930 - 03/02/2022)

Cuối thế kỷ thứ XIX và đầu thế kỷ thứ XX tình hình thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến tác động sâu sắc đến cách mạng Việt Nam. Trên thế giới, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa. Năm 1917, với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử loài người, là ánh sáng soi đường cho các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Tháng 3 năm 1919, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) ra đời đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng sản có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại Việt Nam, do sự bóc lột của thực dân Pháp, nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều không thành công, vì thiếu một đường lối đúng.

Trong bối cảnh ấy, đồng chí Nguyễn Ái Quốc với nhiệt tình yêu nước cháy bỏng, đã bôn ba khắp thế giới để tìm đường cứu nước, cứu dân và Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người khẳng định: *“Muôn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”*.

Từ ngày 03 - 07/02/1930, tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam, với mục tiêu lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam tiến hành giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu của lịch sử, sự phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác - Lênin, là kết quả quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Ngay sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành ba cao trào cách mạng: Cao trào cách mạng 1930 - 1931, với đỉnh cao là phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh, Cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939) và Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939 - 1945), để đến năm 1945, khi thời cơ cách mạng chín muồi, Đảng đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa vào ngày 02/9/1945. Tiếp đó, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân lần lượt đánh bại mọi âm mưu, kế hoạch xâm lược của kẻ thù, đặc biệt là thắng lợi trong Chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 với đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lùng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ (năm 1954), chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Từ năm 1954 - 1975, đất nước bị chia cắt làm hai miền. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, miền Bắc vừa nỗ lực xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa dốc sức làm tròn

nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. Với tinh thần "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", "không có gì quý hơn độc lập, tự do"; trên cơ sở đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, với sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

Đất nước thống nhất, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bắt tay vào khắc phục hậu quả chiến tranh, sau đó tiếp tục bước vào các cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã giành thắng lợi, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biên giới của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Từ năm 1986, Đảng lãnh đạo đất nước tiến hành công cuộc đổi mới và đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo, lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã vượt lên phát triển kinh tế khá nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, kinh tế Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng khá ấn tượng. Nếu giai đoạn đầu đổi mới (1986 - 1990) mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm chỉ đạt 4,4% thì giai đoạn 1991 - 1995, GDP bình quân đã tăng gấp đôi, đạt 8,2%/năm; các giai đoạn sau đó đều có mức tăng trưởng khá cao; giai đoạn 2016 - 2019 đạt mức bình quân 6,8%. Năm 2020 và 2021, mặc dù kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng tốc độ tăng GDP của Việt Nam vẫn thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường; chính trị - xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.

Đánh giá về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận định "*Thực tiễn đó đã khẳng định một chân lý: ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác*".

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐẾN LƯU TRÚ VÀ TRỞ VỀ TỈNH DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN

1. Đối với người dân đến lưu trú và trở về tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần:

- Phải khai báo y tế, tự xét nghiệm và báo cáo kết quả với chính quyền địa phương (nếu kết quả xét nghiệm dương tính, thực hiện điều trị, cách ly theo quy định; nếu kết quả xét nghiệm âm tính, thực hiện theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà theo hướng dẫn của ngành y tế); kịp thời báo cho cơ quan y tế gần nhất nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như: Ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác để theo dõi và xử trí theo quy định; tránh làm lây lan dịch cho người thân, gia đình và cộng đồng.

- Đối với người dân chưa có kết quả xét nghiệm: Thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm theo quy định; nghiêm túc thực hiện tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu với những người trong gia đình cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính.

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận tiêm chủng (Bản giấy hoặc trên phần mềm) và về từ vùng có yếu tố nguy cơ, thực hiện cách ly như sau:

+ Về từ vùng dịch có cấp độ 1,2: Tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 07 ngày nếu đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin hoặc 14 ngày với người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (chưa tiêm hoặc chỉ tiêm 01 mũi), nghiêm túc thực hiện 5K.

+ Về từ vùng dịch cấp độ 3: Tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 07 ngày nếu đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin hoặc cách ly y tế tại nhà 14 ngày với người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (chưa tiêm hoặc chỉ tiêm 01 mũi) lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày 1 và ngày thứ 7 hoặc 14 trước khi hết quyết định cách ly, thực hiện nghiêm quy định 5k.

+ Về từ vùng dịch cấp độ 4 (nguy cơ rất cao): Phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính (bằng phương pháp RT-PCR) trong vòng 72 giờ. Thực hiện cách ly y tế tại nhà 07 ngày nếu đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin hoặc 14 ngày với người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (chưa tiêm hoặc chỉ tiêm 01 mũi) lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày 1 và ngày thứ 7 hoặc 14 trước khi hết quyết định cách ly, thực hiện nghiêm quy định 5k.

2. Người dân trở về nơi làm việc, học tập, lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán:

Cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình di chuyển và quy định của cơ quan, đơn vị để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

3. Từ 01/01/2022, tập trung đông người bị phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu

Ngày 28/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực y tế.

Căn cứ điểm a Khoản 5 Điều 2 Nghị định 124/2021/NĐ-CP quy định:

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng khi không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch theo các nghị quyết, quyết định, chỉ thị và văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền.

- Nghị định 117/2020/NĐ-CP, chỉ quy định không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch. Như

vậy, Nghị định 124/2021/NĐ-CP đã quy định cụ thể hơn các văn bản công bố tình trạng khẩn cấp về dịch như nghị quyết, quyết định, chỉ thị và văn bản khác và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

4. Người đã tiêm 2 mũi vero cell có thể tiêm mũi 3 astrazeneca

Ngày 05/01/2022, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành Văn bản số 18/VSDTTU-TCQG về sử dụng vắc xin AstraZeneca tiêm bổ sung cho người đã tiêm vắc xin Vero Cell.

Cụ thể, để sử dụng hiệu quả vắc xin phòng COVID-19, đảm bảo sớm bao phủ mũi tiêm bổ sung cho những người đã tiêm vắc xin Vero Cell (Sinopharm), căn cứ vào tính sẵn có của vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương, nhằm chủ động phòng chống dịch COVID-19 trước nguy cơ xuất hiện các biến chủng của vi rút SARS-CoV-2 như Omicron, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị:

Các địa phương có thể sử dụng vắc xin AstraZeneca, vắc xin Vero Cell (Sinopharm) hoặc vắc xin mRNA để tiêm liều bổ sung đối với các đối tượng đã tiêm liều cơ bản bằng vắc xin Vero Cell (Sinopharm).

Trước đó, tại Văn bản số 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021 của Bộ Y tế đã hướng dẫn tiêm liều nhắc lại cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên từng tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung bằng vaccine Vero Cell (Sinopharm) thì có thể sử dụng vaccine cùng loại hoặc vaccine mRNA hoặc vaccine véc tơ vi rút (vắc xin AstraZeneca).

5. Tám nhóm giải pháp giảm tử vong do Covid-19

Ngày 22/12/2021, Bộ Y tế ban hành Công điện số 2146/CD-BYT về việc tiếp tục triển khai các biện pháp giảm tử vong do COVID-19, trong đó nêu 8 giải pháp.

(1) Rà soát khả năng đáp ứng của các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều trị các tuyến. Cung ứng và bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang phục phòng hộ cá nhân; bảo đảm ô-xy từ tuyến cơ sở đến bệnh viện các tầng 1, 2, 3. Đồng thời, huy động các cơ sở y tế của Nhà nước và tư nhân tham gia điều trị COVID-19.

(2) Rà soát, rút kinh nghiệm và khắc phục bất cập trong việc tổ chức, quản lý, điều hành thu dung, điều trị người bệnh COVID-19, trong đó có việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương.

(3) Chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ việc “Phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị”. Trạm y tế lập danh sách các trường hợp F0 tại nhà và phân chia theo các nhóm nguy cơ để quản lý; theo dõi chặt chỉ số SpO2 để đánh giá trường hợp tăng nặng và chuyển tuyến kịp thời.

(4) Triển khai mạnh mẽ, toàn diện “Chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ” bằng các biện pháp: rà soát các đối tượng chưa được tiêm đủ vắc-xin phòng COVID-19, đặc biệt chú trọng các đối tượng nguy cơ cao và rất cao (người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch...) để tiêm đầy đủ vắc-xin ngay cho đủ liều và phòng chống lây nhiễm cho đối tượng nguy cơ.

(5) Cập nhật và áp dụng các hướng dẫn điều trị. Tăng cường theo dõi tình trạng người bệnh để tiên lượng sớm, kịp thời phát hiện các dấu hiệu tăng nặng. Quan tâm cung cấp dinh dưỡng, nước uống... đầy đủ cho người bệnh. Tăng cường kết nối, hội chẩn, tư vấn điều trị từ xa.

Tuyệt đối tránh tình trạng chuyển tầng khi quá muộn. Củng cố hệ thống cấp cứu, vận chuyển người bệnh từ cộng đồng đến bệnh viện và giữa các bệnh viện.

Xây dựng lại kế hoạch nhân lực, ca kíp, hạn chế tối đa việc nhân viên y tế trực quá 8 tiếng 1 ngày.

(6) Tiếp tục huy động sự tham gia của cộng đồng và mạng lưới các tình nguyện viên, “Thầy thuốc đồng hành”, tổ chức thiện nguyện, người có tâm huyết, người bệnh COVID-19 đã bình phục, y tế tư nhân, chính quyền cơ sở, tổ dân phố... cùng tham gia vào tư vấn, điều trị, chăm sóc, quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà.

(7) Đặc biệt quan tâm xây dựng bổ sung các chính sách, chế độ và các hình thức động viên cụ thể bằng tài chính và phi tài chính với đội ngũ nhân viên y tế và mạng lưới tham gia tư vấn, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19.

(8) Áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin để quản lý ca bệnh và điều hành, quản lý. Củng cố công tác thống kê, báo cáo của địa phương và trên phần mềm <https://cdc.kcb.vn> để có các thông tin và chỉ đạo chính xác, kịp thời.

III. TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022 VUI TƯƠI, LÀNH MẠNH, AN TOÀN, TIẾT KIỆM

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tạo khí thế, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ngày 16/12/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản số 954-CV/TU về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tiếp đó, ngày 07/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 43/UBND-THVX về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu:

Thứ nhất, tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; thực hiện nghiêm Thông điệp 5K; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống; chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ hai, thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm các hoạt động lễ hội, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá, phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc.

Thứ ba, không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không dự các lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi... Thực hiện nghiêm túc các Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, Quy định về những điều đảng viên không được làm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Thứ tư, Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2022 trong khung thời vụ tốt nhất. Tăng cường công tác quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hoá, dịch vụ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hoá tăng cao bất thường để thu lợi bất chính.

Thứ năm, chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, mở đợt cao điểm, tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; chú trọng công tác phòng, chống cháy nổ, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 1725/CD-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, công tác tuyên truyền tập trung một số nội dung sau:

Một là, quán triệt, thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những nội dung văn bản số 954-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, văn bản số 43/UBND-THVX của Ủy ban nhân dân tỉnh để mọi người biết, thực hiện. Từ đó, tổ chức vui Xuân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với những hình thức phù hợp, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh.

Hai là, thông tin về các hoạt động của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi và động viên các tầng lớp nhân dân nhân dịp Tết đến Xuân về. Tuyên truyền việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo, các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là người dân ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, bảo đảm mọi người dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn.

Ba là, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho các hoạt động vui Xuân đón Tết, đặc biệt chú trọng việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bốn là, đối với việc quản lý, sử dụng pháo tập trung tuyên truyền để người dân hiểu rõ khái niệm pháo hoa và pháo hoa nổ để tránh bị nhầm lẫn, theo đó:

+ Pháo hoa mà người dân được phép sử dụng, theo quy định tại điều 3, Khoản 1b, Nghị định 137/2020/NĐ-CP là sản phẩm được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, màu sắc, ánh sáng trong không gian, không gây ra tiếng nổ. Đây là loại pháo không có thuốc nổ, không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng,

sức khỏe của con người, thực tế, loại pháo hoa này người dân đã sử dụng trong các dịp cưới hỏi, sinh nhật,...

+ Pháo hoa nổ là sản phẩm khi có tác động của xung kích thích cơ, điện, nhiệt, hóa tạo ra tiếng rít, tiếng nổ và tạo hiệu ứng, ánh sáng màu sắc trong không gian. Hiện nay pháp luật cấm tuyệt đối người dân sử dụng loại pháo này. Nếu người dân sử dụng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý hành chính. Loại pháo hoa nổ chỉ được sử dụng trong các dịp kỷ niệm, bởi những cơ quan, tổ chức nhất định./.